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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

............................................................................... 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2565  ข้อ  33  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมั ยสามัญ สมั ยที่ ส าม  ประจำปี   25 67    เมื่ อ วัน พุ ธที่   7   สิ งห าคม  25 67   เรี ยบร้ อยแล้ ว   
จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 
 
 

      (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยสาม ประจำปี 2567 

วันพุธที ่7 สิงหาคม  2567  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................. 
 
ผู้มาประชุม  ๑.  นางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ รองประธานสภาฯ 
   ๓.  นายจีรวฺฒภิัทร ทรายคำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑ 
   ๔.  นายสุรัตน ์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   ๕.  นายปิยะ  บุญประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  3 
   ๖.  นางบัวลอย  หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๕ 
   ๗.  นายอาทิตย์  กันทะวัง  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  6 
   8.  นายศรีเนียม  อินธิทา  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  7 
   9.  นางจรัสศร ี  เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  9 
   10.  นายธีรพล   โชคเสาร์คำ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  10 
   11.  นายวชิาติ  นาวาพิสุทธิ์ เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายนพดล  ณ เชียงใหม่ นายก อบต. 
   2.  นายฉัตรมงคล ชัยวงค ์  รองนายก อบต. 
   3.  นายยุทธนา  บุญสูง  รองนายก อบต. 
   4.  นางสาววราภรณ์ ยานัน  รองปลัด อบต.  
   5.  นางสาวสุปวีณ์  ศรีโสดา  ผอ.กองคลัง 
   6.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติยาพรรณ ต้นคำ หัวหน้าสำนักปลัด 
   7.  นายเกรียงไกร จันณะคำ ผองกองช่าง 
   8.  นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน ผอ.กองการศึกษาฯ 
   9.  นายศุทธา  แพรสี  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

10.  นายประกาศิต ธิยะตา  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   11.  นางนภัสภรณ์ ทอเตี้ย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
   12.  นายอมรพันธ์ กันทาติ๊บ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   13.  นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   14.  นายวรพงค์  อินทะนิล นักพัฒนาชุมชน 
   15.  นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ  นวก.สุขาภิบาล 
   16.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   17.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผู้ช่วยนักจัดการฯ 
   18.  นางสาวชาลิน ี พัดอะโน  เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร 
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เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี 2567 และขอให้
บุคลากรที่โอนย้ายเข้ามาทำงานใน อบต.ดอนแก้ว  ได้มาแนะนำตัวเอง 

จ่าเอกสุเมธ ศรศักย์ ชื่อ จ่าเอกสุเมธ ศรศักย์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
นายประกาศิต ธิยะตา ชื่อ นายประกาศิต ธิยะตา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
นายวรพงค์ อินทะนิล ชื่อ นายวรพงค์ อินทะนิล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  
นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ ชื่อ นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล 
นางสาวชาลินี พัดอะโน ชื่อ นางสาวชาลินี พัดอะโน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการกองส่งเสริมการเกษตร 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2567 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2  
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  หากมีข้อความใดตกหล่น 
หรือผิดพลาด ให้แจ้งกับผู้ช่วยเลขาฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไข  

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2  
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2567 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  
จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ ขอเสนอกระทู้สด ขอสอบถามโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จะ

ดำเนินการเมื่อใด 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ ผู้บริหารได้ เสนอญัตติขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน   ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญฝ่าย
บริหารชี้แจง 
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นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เนื่องด้วย
ครุภัณฑ์บางรายการมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางส่วนที่ได้ประโยชน์มากขึ้น 
แต่งบประมาณเท่าเดิม รายละเอียดขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นั ก วิ เค ร าะห์ น โย บ าย 
และแผน 

สำหรับรายการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  มี
ดังนี้ 

 

รายการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขออนุมัติในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี 2567 วันที่ 7 สิงหาคม 2567 

 
ที ่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน 

ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ป ร ะ เภ ท ค รุ ภั ณ ฑ์ ส ำ นั ก ง า น 
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 Btu 
(ระบบ INVENTER) จำนวน 1 เครื่อง 

- ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและรับรองฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 

- ระบบควบคุม :  รีโมทไร้สาย 
- มีระบบฟอกอากาศตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อย 
- เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 

- รับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี/
บริการตรวจเช็คฟรี 1 ปี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
30,000 Btu  

- ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและรับรองฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 

- ระบบควบคุม :  รีโมทไร้สาย 
- มีระบบฟอกอากาศตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อย 
- เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน 

รับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี/
บริการตรวจเช็คฟรี 1 ปี 

 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในความจำเป็น 
ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของครุภัณฑ์  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
ต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567  (ครั้งที่  2)  จำนวน  9  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  (ครั้งที่  2)  จำนวน  9  
เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

 
5.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27   การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ในการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้  สืบเนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อมีราคา
สูงขึ้น ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย รวมถึงมีรายการที่ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ จึงต้องโอนงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นอำนาจสภาฯ ในการพิจารณา  รายละเอียด
เพ่ิมเติมในญัตตินี้ ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นั ก วิ เค ร าะห์ น โย บ าย 
และแผน 

รายการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  มีดังนี้ 

 
รายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ขออนุมัติในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี 2567 วันที่ 7 สิงหาคม 2567 
 

ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีแถว งบประมาณอนุมัติ  
7,000 บาท  โอนลด 2,800 บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 4,200 บาท 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถจักรยานยนต์ งบประมาณอนุมัติ  
50,000 บาท  โอนเพิ่ม 2,800 บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,800 บาท 
 

รบ.มท.ว่าด้วย
วิธีการ
งบประมาณฯ 
พ.ศ.2563        
ข้อ 27 

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุ น  ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง  ค่ าก่ อส ร้ างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ซอย 1 
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊ งบประมาณคงเหลือ 457 ,000 
บาท  โอนลด 354,400 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนลด 102,600 บาท 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่  1 
บ้านบ่อปุ๊ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนน กว้าง 
3.50 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบประมาณ 354,400 บาท  

(แผนฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 5) 

 

 
 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ต า ม ที่ นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ฯ  ไ ด้ ชี้ แ จ ง  มี ส ม า ชิ ก ฯ  
ท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
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มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

 5.3  ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2565  หมวด 3 ข้อ 45  
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้   วรรคสาม  ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และการพิจารณา
วาระที่สอง  ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   
     ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงาน และ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี  
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 
     วรรคสอง  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 
     หมวด  4  ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่น
ต่อสภาท้องถิ่น  ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ข้อ  59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระทำได้เฉพาะการขอ
ลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
     วรรคสอง  คำแปรญั ตติ ให้ เสนอล่ วงหน้ า เป็ นหนั งสื อต่ อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด  ตามข้อ  45  
วรรคสาม  และข้อ  49  วรรคหนึ่ง 
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     ข้อ  60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายใหม่ขึ้น  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับคำ
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต. หากมีรายได้เข้ามาเพ่ิม
มากกว่าที่ประมาณการไว้  และมีรายการที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน  
จะต้องนำเข้าสภาเพ่ือพิจารณา 
     ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 แม้ว่าจะยกฐานะเป็น
เทศบาลก็ต้องจัดทำข้อบัญญัติฯ ไว้ เพ่ือนำไปใช้ในการบริหารจัดการ  และบัดนี้ 
ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะได้ เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ดอนแก้ว อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  ในนามของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนแก้ว  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ประมาณการ
รายรับ รายจ่าย รายละเอียดรายรับ และรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ดังนี้ 
  

1. สถานะการคลัง   

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 57,293,098.70 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 172,792,625.91 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท    

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 
โครงการ รวม 1,214,679.03 บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ รวม 
2,332,714.10 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

2.1 รายรับจริง จำนวน 115,874,051.90 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 9,600,698.03 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 676,892.55 บาท 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 270,942.21 บาท 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

จำนวน 213,449.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 210,015.66 บาท 
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หมวดรายได้จากทุน จำนวน 10,700.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 52,174,358.45 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 52,716,996.00 บาท 
  

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,400,501.43 บาท 
  

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 101,794,278.72 บาท ประกอบด้วย 
   

งบกลาง จำนวน 23,139,111.96 บาท    

งบบุคลากร จำนวน 38,772,562.74 บาท    

งบดำเนินงาน จำนวน 33,586,352.32 บาท    

งบลงทุน จำนวน 4,137,836.70 บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,135,415.00 บาท 
   

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 23,000.00 บาท 
  

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,243,137.93 
บาท   

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 25,800.00 บาท 
  

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
  

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

ประมาณการ 
ปี 2568 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 9,600,698.03 9,000,000.00 10,200,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

676,892.55 429,500.00 928,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 270,942.21 300,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

213,449.00 220,000.00 260,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 210,015.66 140,000.00 170,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 10,700.00 0.00 2,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,982,697.45 10,089,500.00 11,860,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 52,174,358.45 45,005,000.00 50,140,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

52,174,358.45 45,005,000.00 50,140,000.00 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 52,716,996.00 71,905,500.00 76,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

52,716,996.00 71,905,500.00 76,000,000.00 

รวม 115,874,051.90 127,000,000.00 138,000,000.00 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

ประมาณการ 
ปี 2568 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 23,139,111.96 23,857,990.00 25,860,660.00 

  งบบุคลากร 38,772,562.74 51,129,608.00 56,861,210.00 

  งบดำเนินงาน 33,586,352.32 35,833,032.00 38,819,970.00 

  งบลงทุน 4,137,836.70 14,351,370.00 14,543,160.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,135,415.00 1,828,000.00 1,915,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 23,000.00 0.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 101,794,278.72 127,000,000.00 138,000,000.00 

 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 1 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จำนวน 
9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 
1 ขั้นรับหลักการ จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

 5.4  ญัตติเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2565  หมวด  8  ข้อ  105  สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
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สภาท้องถิ่น (1) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
     ข้อ  107  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ  ต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 
     วรรคสอง  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอ่ืน  และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ  8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ  109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
     วรรคสอง ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ 
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ  
วรรคสาม  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ข้อ  110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
รายงานย่อ  ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
     วรรคสอง  รายงานย่อตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด  หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 
     ข้อ  114  ผู้เสนอญัตติ  หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจงแสดงความเห็น
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น  ส่วนผู้แปร
ญัตตินั้น  มีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้ 
     ข้อ  115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด  ให้แจ้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ เสนอญัตติ  และผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
     วรรคสอง  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตามกำหนดที่นัดหมาย  
ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที  นับแต่เวลาที่
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้น  ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคำ
แปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้  และ
การประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำ
แปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้  เมื่อได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อย
แล้ว  ให้ที่ประชุมเป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ  ซึ่งจะต้อง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  พร้อมทั้งให้เลขานุการสภาเป็นผู้กำหนดนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  เพ่ือคัดเลือกประธาน  รองประธาน  และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  หรืออาจจะประชุมเพ่ือแปรญัตติด้วยก็ได้  
ซึ่งในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  จำนวน  5  คน  
ดังนี้ 
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     คณะกรรมการคนที่ 1 นายปิยะ บุญประเสริฐ สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 
     คณะกรรมการคนที่ 2 นายศรีเนียม อินธิทา สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 
     คณะกรรมการคนที่ 3 นายปรสงค์ เหลี่ยมแสง สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 (เสียชีวิต) 
     คณะกรรมการคนที่ 4 นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 
     คณะกรรมการคนที่ 5 นายอุทัย เสาร์คำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 
ขอเชิญที่ประชุมฯ ได้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติตามที่ท่านเห็นควร  
โดยต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน และเมื่อได้จำนวนคณะกรรมการ
แปรญัตติแล้ว  ท่านสมาชิกฯ ก็จะต้องเสนอชื่อผู้ที่ ท่านเห็นสมควรให้ เป็น
กรรมการแปรญัตติ โดยเสนอทีละคน และมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอเชิญที่
ประชุมฯ ได้เสนอ 

นายศรีเนียม อินธิทา 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 3 คน 

นางจรัสศรี เหมือนวงศ์ 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 7 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีผู้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 2 จำนวน คือ 3 คน และ 7 คน ขอให้
ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงว่าเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ กี่คน  

1. จำนวน 3 คน 
2. จำนวน 7 คน 

ที่ประชุม เลือกจำนวน 3 คน จำนวน 2 เสียง 
เลือกจำนวน 7 คน จำนวน 6 เสียง 
งดออกเสียง 2 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 7 คน ด้วยคะแนนเสียง 
6 ต่อ 2 และงดออกเสียง 2 คน และเมื่อได้จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
แล้ว ขอให้ที่ประชุม ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
โดยการเสนอชื่อทีละคน พร้อมทั้ งให้มีผู้ รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อ
คณะกรรมการฯ คนที่ 1 

นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอ นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 

ผู้รับรอง นายศรีเนียม อินธิทา สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 
นางบัวลอย หลักดี สมาชิกน หมู่ที่ 5 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ถือว่า นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 1 ต่อไป เป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 

นางจรัสศรี เหมือนวงศ์ 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอ นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 

ผู้รับรอง นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 
นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 
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นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ถือว่า นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 2  ต่อไป เป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ 
รองประธานสภา อบต. 

ขอเสนอ นายธีรพล โชคเสาร์คำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 

ผู้รับรอง นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 
นายปิยะ บุญประเสริฐ สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ถือว่า นายธีรพล โชคเสาร์คำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 3 ต่อไป เป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 

นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอ นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 

ผู้รับรอง นายธีรพล โชคเสาร์คำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 
นายปิยะ บุญประเสริฐ สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ถือว่า นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 4 ต่อไป เป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 

นายปิยะ บุญประเสริฐ 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอ นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 

ผู้รับรอง นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 
นายธีระล โชคเสาร์คำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ถือว่า นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 5 ต่อไป เป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 

นายธีรพล โชคเสาร์คำ 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอ นางบัวลอย หลักดี สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 

ผู้รับรอง นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 
นายปิยะ บุญประเสริฐ สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ถือว่า นางบัวลอย หลักดี สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ คนที่ 6 ต่อไป เป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 
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นายอาทิตย์ กันทะวัง 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอ นายปิยะ บุญประเสริฐ สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 

ผู้รับรอง นายศรีเนียม อินธิทา สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 
นายธีรพล โชคเสาร์คำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ถือว่า นายปิยะ บุญประเสริฐ สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 7 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบทั้ง 7 คนแล้ว ประกอบด้ว 
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 นายธีรพล โชคเสาร์คำ สมาชิกฯ หมู่ที่ 10 
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 นางบัวลอย หลักดี สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 นายปิยะ บุญประเสริฐ สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ 
ปลัด อบต. 

เมื่ อ ได้คณ ะกรรมการแปรญั ตติฯ  ครบแล้ ว อาศัยอำนาจตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2565  หมวด  8  ข้อ  109  การนัดประชุม  
และเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการ
สภา  และในฐานะเลขาสภาฯ  ขอกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ครั้งแรก  ในเวลานี้ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ทั้ง 7 ท่านได้ประชุมเพ่ือคัดเลือก
ประธาน เลขาฯ และเมื่อได้ประธานฯ และเลขาฯ เรียบร้อยแล้ว หลังจากพัก
เบรกให้คณะกรรมการฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ต่อไป 

พักเบรก 10 นาที 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ขอเข้าสู่การประชุมสภาฯ ในช่วงต่อไป 

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ 
ปลัด อบต. 

จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คือ นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ และเลขานุการฯ คือ นาง
พวงเพชร ศรีวิชัยนันท์  ท่านประธานสภาฯ จะต้องให้ที่ประชุมกำหนดวันรับคำ
แปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมแปรญัตติ เมื่อประชุมแปรญัตติ
เสร็จแล้ว กรรมการแปรญัตติจะต้องสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอต่อ
ที่ประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 2 ต่อไป 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ขอให้ที่ประชุมฯ ได้เสนอระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติฯ  

นางจรัสศรี เหมือนวงศ์ 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอเสนอระยะเวลาในการยื่นคำแปรญัตติฯ โดยเริ่มจากวันนี้ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 
2567 นับจากที่ประชุมมีมติรับหลักการ คือเวลา 10.00 น. จนถึงเวลา  
16.30 น. , วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. , วันที่ 9 
สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 13 สิงหาคม 2567 
เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยใช้ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ดอนแก้ว 
เป็นสถานที่ในการรอรับคำแปรญัตติฯ 
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นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
ดังนี้ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 – 16.30 น. 
วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนแก้ว จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 ดังนี้ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 – 16.30 น. 
วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนแก้ว จำนวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ เรื่องการขุดลอกลำเหมือง ไม่ทราบว่าการขุดลอกทางโซนเหนือ คือหมู่ที่ 1 คลอง

แม่ข่า เป็นความรับผิดชอบของ อบต. หรือยกให้ อบจ. ดำเนินการ 
นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว การตัดหญ้าทางสาธารณะ เครื่องตัดหญ้าที่ชำรุดได้ทำการซ่อมแซมหรือยัง ยังอยู่

ในระยะประกันหรือไม่ และหากซ่อมเสร็จแล้วจะนำออกมาใช้งานเมื่อใด หาก
นำมาใช้งานก็ยังเกรงว่าจะดำเนินการได้ไม่ดีพอ เพราะพ้ืนไม่เท่ากัน บางแห่งมีท่อ
ประปา มิเตอร์น้ำ เสาไฟฟ้า ฯลฯ ควรจะมีการเคลียร์พ้ืนที่ก่อนดำเนินการเพ่ือให้
การตัดหญ้ารวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้ พบว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ซึ่ง
ประชาชนได้สะท้อนกลับมาว่าดำเนินการไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร บางครั้งตัดโดน
ท่อประปา จึงขอฝากผู้รับผิดชอบได้กำชับ และดูแลความเรียบร้อยในการตัดหญ้า 

นายธีรพล โชคเสาร์คำ เรื่องใบคำร้อง บางครั้งเรื่องเดียวกันแต่ต้องส่งหลายครั้ง จะมีแนวทางใดที่เขียน
คำร้องไปแล้วจะได้รับการตรวจสอบ บางครั้งการดำเนินการแก้ไขล่าช้า  

นางบัวลอย หลักดี คุณรณกร บวรเลิศศักดา ได้ขออนุญาตตัดหญ้าบริเวณลำเหมืองคลองแม่ข่า ตั้งแต่
บ้านจรรยามาทางทิศเหนือยังไม่ได้ดำเนินการตัดหญ้า จึงได้โทรศัพท์สอบถาม ซึ่ง
ท่านปลัดฯ ก็ได้แจ้งให้ทราบว่า มิให้ตัดต้นไม้ที่ อบจ. ปลูกไว้ จึงได้แจ้งให้คุณรณ
กร ว่าสามารถตัดหญ้าได้ แต่ห้ามตัดต้นไม้ที่ อบต.ปลูกไว้   

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

คลองแม่ข่าตลอดสายอยู่ในความดูแลของ อบต. แต่  อบจ. จะเข้ามาดูแลในบาง
กรณี ซึ่งเคยดำเนินการไป แต่หลายเรื่อง สตง. ทักท้วงมา ทำให้การดำเนินงาน
ต่าง ๆ ติดขัด เช่นการตัดหญ้า ที่เคยปฏิบัติมาคืออุดหนุนให้หมู่บ้านดำเนินการ 
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แต่หน่วยตรวจสอบทักท้วงมาว่าใช้งบประมาณสูง ซึ่งเคยดำเนินการเหมือนกับ
กรมทางหลวง คือจ้างเหมาให้มาดำเนินการ แต่ก็ไม่มีใครรับเพราะไม่คุ้มค่า แม้แต่
การจ้างคนในชุมชนให้ดำเนินการ ก็ไม่มีคนรับเช่นกัน จึงได้พยายามปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินการเพ่ือให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด และถูกต้องตามระเบียบฯ 
ตามที่หน่วยตรวจสอบทักท้วงมา สำหรับเรื่องเครื่องตัดหญ้า ได้ส่ งซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปใช้งานในบริเวณที่สามารถใช้รถตัดได้ ส่วนที่รถเข้าไม่
ถึงก็จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ส่วนการขุดลอกลำเหมือง ในช่วงนี้จะดำเนินการ
ในพ้ืนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังก่อนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และ
หมู่บ้านสวัสดิการทหาร ซึ่งในวันนี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สำรวจ และถ่ายภาพ
ในท่อ หมู่บ้านสวัสดิการทหาร ยังไม่ทราบข้อมูลว่าเป็นเช่นใด หากเจ้าหน้าที่
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยคาดว่าจะพบสาเหตุของการอุดตันของท่อ สำหรับหมู่ที่ 
5 ซอยคอกม้า ขณะนี้ทราบจุดปัญหาแล้ว คาดว่าจะลงพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในเร็ววันนี้ ของหมู่ที่ 8 ก็เช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา ส่วนของเขตติดต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณลิตเติ้ลอินน์ 
ทางเทศบาลนครฯ ได้ทำเป็นระบบสูบน้ำอัตโนมัติ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ในทาง
ลอด  อีกเรื่องหนึ่งคือออกสำรวจไฟกิ่งในช่วงกลางคืน ซึ่งจะแจ้งให้สมาชิกฯ 
ทราบอีกครั้งหากจะเริ่มออกสำรวจ สำหรับใบคำร้องต่างๆ จะให้ผู้รับผิดชอบแต่
ละส่วนเป็นผู้ดูแล และฝากแต่ละหมู่บ้านสอดส่องในเรื่องของการบุกรุกที่
สาธารณะ เพราะเริ่มมีเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเรื่องของภาษีต่างๆ ซึ่งขณะนี้หมดเวลา
ผ่อนผัน และชำระเงินแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการ เรื่องก็จะถูกดึงไปยังกรมบังคับ
คดี และขอมอบหมายให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่สมาชิกฯ ได้สอบถาม
เพ่ิมเติม 

นายเกรียงไกร จันณะคำ 
ผอ.กองช่าง 

ขอชี้แจงกรณีกระทู้สดที่ได้สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 
ได้สอบถาม การดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานในขณะนี้ กำลังดำเนินการในส่วน
ของรางระบายน้ำ และท่อลอด ขณะนี้ทำสัญญาไปแล้ว 5 โครงการ อีก 5 
โครงการยังไม่ได้ผู้รับเหมา คือหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ของหมู่ที่ 1 ไม่มีราง
ระบายน้ำ จึงยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าก่อนสิ้นเดือนนี้จึงจะสามารถดำเนินการ
ในส่วนของถนนได้ ซึ่งของหมู่ที่ 1 จะมี 2 โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ปากทางซอย 1 (อู่รถช่วงที่ 1)  และโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 1 สำหรับขุดลอกลำเหมือง ปกติจะเป็นลักษณะการวนลูป
สายหลัก เริ่มจากหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ล่าสุดชลประทานได้มาดำเนินการให้ บาง
หมู่บ้านไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ถนนสายหลัก แต่หญ้ารกก็จะต้องดำเนินการขุดลอกก่อน 
เพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วม เช่นหมู่ที่  5 จึงขอเร่งแก้ ไขในส่วนนี้ก่อน หาก
ดำเนินการเสร็จก็จะดำเนินการตามระบบ สำหรับเรื่องของคำร้อง ซึ่งตาม
หลักการปฏิบัติแล้ว เขียนเพียงครั้งเดียวก็จะได้รับแล้ว แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเรื่องที่
เขียนมาเกี่ยวข้องกับกองงานใดเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน คำร้องที่เข้ามาจะต้องผ่าน
ธุรการ แยกเข้ากองงานที่เกี่ยวข้อง เสนอผ่าน ผอ.กอง ผ่านท่านปลัด แต่ที่ผ่านมา 
บางครั้งท่านสมาชิกฯ อาจจะร้อนใจ เมื่อเขียนคำร้องเสร็จแล้วก็โทรศัพท์หาท่าน
นายก หาท่านรองฯ หรือท่านปลัดฯ โดยที่ธุรการยังไม่ได้ลงรับคำร้อง ซึ่งหากพอมี
เวลาก็จะดำเนินการให้ แต่หากเป็นเรื่องเร่งด่วนก็สามารถโทรศัพท์แจ้งมาได้ 
ขอให้เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆ และก็จะต้องดำเนินการไปตามลำดับคำร้องด่วนของ
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หมู่บ้านอ่ืนที่ส่งมาก่อน แต่ทั้งนี้ก็จะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถดำเนินการได้  

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

โครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 8 ได้ผู้รับเหมาหรือยัง  

นายเกรียงไกร จันณะคำ 
ผอ.กองช่าง 

ยังไม่ได้ผู้รับเหมา เคยให้เข้ามาดูพ้ืนที่แล้ว ผู้รับเหมาไม่รับงาน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของบ้านให้ขนย้ายของ เพราะจะเริ่มดำเนินการแล้ว เหตุใด
ในวันนี้จึงแจ้งว่ายังไม่มีผู้รับเหมา 

นายเกรียงไกร จันณะคำ 
ผอ.กองช่าง 

การเตรียมความพร้อมสถานที่ รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับ จะต้องเตรียมให้
พร้อม เพราะหากผู้รับเหมามาดูพ้ืนที่แล้วตกลงรับทำ ก็จะทำสัญญาทันที แต่หาก
ผู้รับเหมามาดูพ้ืนที่แล้วไม่รับงาน ก็จะต้องหาผู้รับเหมารายใหม่ต่อไป ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้เวลาบ้าง 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ฝากสมาชิกฯ ทุกท่าน ในการที่ทุกท่านอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน 
เรื่องต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอจาก อบต. ก็ควรจะดำเนินการให้ตามที่ได้รับการ
ร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เมื่อมีการร้อง
ขอให้หากลุ่มเป้าหมาย ทุกท่านก็ควรจะคัดเลือกประชาชนมารับความรู้ มาร่วม
กิจกรรม ไม่ควรตำหนิให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสาน หรือผู้รับผิดชอบ ทุกท่านได้รับการ
คัดเลือกเข้ามาเพ่ือพัฒนาตำบลดอนแก้ว มิใช่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง แต่เป็นการ
พัฒนาตำบลทั้งตำบล ขอความร่วมมือสมาชิกฯ ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับ 
อบต. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม   

นายธีรพล โชคเสาร์คำ เรื่องตัดหญ้าตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ได้สอบถาม ซึ่งมีผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการให้ 
จะมีแนวทางใดท่ีจะแก้ไขปัญหา เพราะอยู่ในความดูแลของ อบต. และเรื่องเครื่อง
ตัดหญ้าที่ชำรุด ได้สอบถามผู้รับผิดชอบทราบว่า หากหญ้ามีความหนาแน่น 
เครื่องตัดหญ้าก็ไม่สามารถตัดได้ เรื่องต่อไปคือเรื่องไฟกิ่ง ตามที่ท่านนายกฯ แจ้ง
ว่าจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สมาชิกฯ ทุกหมู่บ้าน ได้มีการตรวจสอบในพ้ืนที่ หากพบ
ปัญหา ได้เขียนคำร้องเข้ามา หรือเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหา
เช่นเดิม และเรื่องการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ซึ่งท่านนายกฯ ได้แจ้งว่ายังหา
ข้อสรุปไม่ได้ อาจจะได้ยกฐานะหรือไม่ยกฐานะก็ยังไม่ชัดเจน ซึ่งก็ได้ดำเนินการ
ประชาคม สอบแนวเขต ดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนไปแล้ว หากทราบผลแน่ชัด
ว่าจะยกฐานะ หรือไม่ยกฐานะ ก็ขอให้แจ้งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบโดยเร็ว เพ่ือจะ
ไดช้ี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจ 

นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ 
สมาชิกสภา อบต. 

เคยแจ้งใน Line กองช่าง เรื่องของน้ำชลประทานล้นตลิ่งท่วม แต่ไม่มี Admin 
อ่านไลน์ เพราะติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เมื่อถึงวันจันทร์ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆ ว่า
จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร แม้จะเป็นหน้าที่ของชลประทานในการ
ดูแล แต่ อบต. ก็จะต้องมีหน้าที่ในการประสานงาน Admin ควรจะตอบกลับ 
อาจจะแจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้ว หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ทราบว่ามีการอ่าน
ข้อความแล้ว รับทราบข้อมูลแล้ว  

นายเกรียงไกร จันณะคำ 
ผอ.กองช่าง 

Admin ของกองช่างก็คือเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้อ่าน และแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งประสาน
กับชลประทานเพ่ือให้มาขุดลอก และทำหนังสือถึงชลประทานแล้ว ก็ต้องขออภัย
ท่านสมาชิกฯ ที่ไม่ได้ตอบกลับให้ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน 
เพราะบางครั้งวันหยุด Admin ไม่ได้มาทำงาน ไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์ และไม่ได้



17 
 

เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ส่วนตัว ข้อมูลต่างๆ อยู่ในคอมพิวเตอร์สำนักงาน และขอแจ้ง
สมาชิกฯ พ้ืนที่หมู่ที่ 6 คลองแม่ข่า หรือลำเหมืองสา เป็นช่วงที่ 2 ซึ่ง อบจ. ได้มา
แผ้วถาง และได้ทำ MOU กับ อบจ. รอบละ 6 เดือน ให้ อบจ. มาดูแล เฉพาะ
ช่วงที่ 2 นอกนั้น อบต. เป็นผู้ดูแล ในช่วงท้ายๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะ
ได้รับงบประมาณมาดูแล ซึ่งจะไปถึงบ้านสุขิโต จะมีการทำพนัง และทางเดิน 
พร้อมทั้งสะพานข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง ก่อนถึงบ้านพูนสุข โดยได้มีการดำเนินการ
ประมาณเกือบ 50% แล้ว แต่ก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจาก ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านศุภาลัย คือวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ มีการพ่นสีบริเวณราวสะพาน ส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งได้แจ้งไปยัง อบจ. เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหมู่ที่ 5 ที่ท่าน
สมาชิกฯ แจ้งว่ามีผู้ขอตัดหญ้าเอง คาดว่าจะเป็นบริเวณบ้านจรรยา ซึ่งมิได้เป็น
ส่วนที่ อบจ.รับผิดชอบ  

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ทาง อบต. ก็ควรจะเป็น
ผู้ดำเนินการ  

นางสาววราภรณ์ ยานัน 
รองปลั อบต. 

การตัดหญ้าบริเวณคลองแม่ข่า จะเป็นหน้าที่ของกองส่งเสริมการเกษตร แต่
เนื่องจากในช่วงนี้ เจ้าหน้าที่ออกตัดหญ้าในหมู่บ้าน ทำให้ยังไม่ได้ดำเนินการ
บริเวณดังกล่าว  

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

การออกสำรวจไฟฟ้า จะสำรวจว่าบริเวณใดที่อาจจะเกิดอันตราย แสงสว่างไม่
เพียงพอ ก็จะต้องเปลี่ยนทั้งชุด ตามที่สมาชิกฯ แจ้งเข้ามานั้นเป็นการซ่อมแซมใน
ส่วนที่ชำรุด ส่วนเรื่องรถตัดหญ้า ต้องสร้างความเข้าใจเพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่
ชำนาญ จะต้องศึกษาเทคนิค และวิธีการใช้งาน ซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำไปบางส่วน
แล้ว และเครื่องตัดหญ้าก็ยังอยู่ในระยะประกัน ทางบริษัทได้เข้ามาดูแลให้
เรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องการยกฐานะนั้น เป็นดุลยพินิจของทางกรมฯ แม้ว่าจะ
ส่งเรื่อง ส่งเอกสารไปครบถ้วนแล้วก็ตาม จะต้องเข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมการ  
การพิจารณาว่าจะยกฐานะหรือไม่ เป็นอำนาจในการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  14.00  น.    
  

 
                                                  
                                                 (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์)  

                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           วันนี้   13  สิ งหาคม  2567  เวลา 14 .30 น . คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่ วนตำบลดอนแก้ว   จำนวน 3  คน   ได้ตรวจสอบ  ทาน  และอ่านรายงาน 
การประชุม ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่ เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                                                                                                          

 
     (นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว)    (นายศรีเนียม  อินธิทา)     (นางจรัสศรี  เหมือนวงศ)์ 
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 2      สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 7       สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 9 
 
รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 34  

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงาน 
การประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
 ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 2 
วันที่  20 สิงหาคม 2567  ประธานสภาจึงได้ลงชื่อท้ายนี้ 
 
 
                                                                   (นางศรีนวล  วังผาสุข) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
 
 


